

Số: /UBND-VX
V/v triển khai thực hiện công tác
trẻ em năm 2024

Sơn Dương, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan Thành viên Ban điều hành Bảo vệ trẻ em huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 385/SLĐTBXH-XH ngày 18/3/2024 về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

I. Các cơ quan, đơn vị (như mục kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 793/LĐTBXH-TE ngày 29/02/2024 về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2024 và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em năm 2024 đảm bảo thiết thực hiệu quả (có bản scan gửi kèm).

2. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, bổn phận của trẻ em phù hợp với từng nhóm đối tượng... Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em.

3. Tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em, trong đó trọng tâm thực hiện:

- Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Các Chỉ thị, Văn bản: Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; Thông báo số 27/TB-VPCP ngày

24/01/2024 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về trẻ em năm 2023.

4. Triển khai thu thập chỉ tiêu thống kê, báo cáo theo Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em.

5. Triển khai thực hiện Thông tư số 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục.

6. Khẩn trương hoàn thiện, làm sạch và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu về trẻ em liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy trình hướng dẫn kèm theo Văn bản số 2513/LĐTBXH-TTTT ngày 14/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án 06. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trẻ em tại địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả cập nhật, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em tại cơ sở gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 12 hằng tháng.

7. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch của huyện có liên quan đến trẻ em và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em tại địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

7.1. Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 21/12/2018 về triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh; Văn bản số 636/UBND-VX ngày 08/4/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em, về kỹ năng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, chú trọng mô hình phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch, hoạt động phối hợp liên ngành triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em...

7.2. Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 30/8/2019 về việc triển khai Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2018-2025”. Tập trung thực hiện tổ chức các hoạt động truyền thông và bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhất là công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, các cơ sở cung cấp dịch vụ, cha, mẹ người đỡ đầu trẻ em. Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội. Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyên tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn thực hiện Chương trình tư vấn, giáo dục làm

cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; thí điểm thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em.

7.3. Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 09/9/2019 về việc triển khai Đề án “*Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2018-2025*”. Tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông và bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng liên quan đến việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ tại cộng đồng. Hình thành mạng lưới dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; xây dựng mô hình kết nối dịch vụ chuyên tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Trợ giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc giáo dục tại cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em và hòa nhập cộng đồng. Thí điểm triển khai các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

7.4. Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 02/10/2019 về triển khai thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn giai đoạn 2019-2025. Đặc biệt tăng cường vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ; tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực vận động được từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

7.5. Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 21/4/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện Sơn Dương, trong đó: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đây mạnh phong trào xã hội hóa đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, các địa phương, đơn vị chủ động vận động các tổ chức, cá nhân tham gia chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng trường học, các điểm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí dành cho trẻ em.

7.6. Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 26/4/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa huyện, trong đó: Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội để xảy ra vụ việc xâm

hại trẻ em hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em trong cơ sở mà không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

7.7. Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 07/5/2021 về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, trong đó: Tập trung chỉ đạo phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; tăng cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; vận động xã hội thực hiện các mục tiêu về trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em; bảo đảm và huy động nguồn lực thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn lực về bảo vệ trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em.

7.8. Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 13/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm: Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng. phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động. Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

7.9. Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 28/10/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện, trong đó: Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp, các ngành và toàn xã hội; hướng dẫn, tư vấn, giáo dục cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Triển khai các mô hình về tư vấn, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cộng đồng, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em; Nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em từ huyện đến cơ sở; xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

7.10. Tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 260/UBND-VX ngày 18/02/2023 về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em; Văn bản số 373/UBND-VX ngày 01/3/2023 về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

7.11. Kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã và Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã theo Văn bản số 2918/UBND-VX ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em và thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp.

7.12. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác trẻ em, đưa nhiệm vụ thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của địa phương, đơn vị về trẻ em. Ưu tiên nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em trong hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em tại địa phương, đặc biệt ở cấp cơ sở.

II. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ báo cáo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2024 (*theo phụ lục số 01, 02, 03, 04 gửi kèm*). Định kỳ báo cáo 6 tháng (**trước ngày 15/5**) và báo cáo năm (**trước ngày 10/11**) gửi về Ủy ban nhân dân huyện (*qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội*), đồng gửi qua email: phonglds@gmail.com để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ- TB&XH tỉnh;
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo);
- Đ/c PCT UBND huyện phụ trách VH, XH;
- Như trên (Thực hiện);
- Chánh, Phó VP HĐND-UBND huyện;
- Chuyên viên VX;
- Lưu: VT, PLĐ 01 b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhị Bình